

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสนามตบลูกเต๋างัด BANPU ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2012

กรุงเทพฯ 19 พ.ค. 2555: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ซึ่งตาข่ายระเบิดศึกตบลูกเต๋างัดในรายการ BANPU ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2012 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูส่งนักกีฬาในสังกัดร่วมทดสอบฝีมือกว่า 50 คน

สำหรับการแข่งขันรายการ BANPU ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2012 ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการจัดแข่งขันจากบริษัทบ้านปูฯ ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันรายการ All Thailand ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีให้นักกีฬาเยาวชนชายหญิงได้พัฒนาทักษะและเทคนิคป้องกัน รวมถึงความแข็งแกร่งของร่างกาย และจิตใจให้ดีขึ้นแล้ว บ้านปูฯ ยังให้การสนับสนุนการแข่งขันรายการกุศลคู่พิเศษเพื่อมอบเงินให้บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมเทเบิลเทนนิสคนพิการไทย ในสังกัดของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จำนวนรวม 50,000 บาทอีกด้วย

BANPU ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2012 กำหนดการแข่งขันแบ่งเป็น 11 ประเภท ได้แก่ เยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวทั่วไป และรุ่นบุคคลเดี่ยวอายุ 45 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง) ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้มีเยาวชนและนักกีฬาทั่วไปให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรายการทั้งสิ้นกว่า 900 คน

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การสนับสนุนการแข่งขัน BANPU ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2012 ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า “การศึกษาและการเรียนรู้” คือ พลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องการนำเอาทักษะที่ฝึกซ้อมมาปรับใช้ในสถานการณ์การแข่งขัน การเรียนรู้ที่จะแข่งขันภายใต้สภาวะกดดันต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้จากตัวอย่างนักกีฬาที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยเป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ไปพร้อม ๆ กัน การแข่งขันครั้งนี้จึงมีการเพิ่มรางวัล “นักกีฬาดีเด่น” ให้กับนักกีฬาชายและหญิง ที่มีทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสได้อย่างดีเยี่ยมจนสามารถเข้าชิงชัยได้ถึงรอบรองชนะเลิศ มีการแสดงออกที่เหมาะสมต่อผู้ชม คู่แข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสิน รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเรียบร้อย และแสดงออกถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวม 2 รางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวสนับสนุนโดยสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนได้ที่:

รัฐพล สุคันธี สายองค์กรสัมพันธ์ บมจ.บ้านปู

โทร. 02 694 6784 Email: rattapon_s@banpu.co.th